



# ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่ 20 ฉบับที่ 6

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

## ประชุมผู้บริหารคณะทบทวนวิสัยทัศน์สู่การเกษตรในเมือง



รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดประชุมผู้บริหารคณะและเชิญอาจารย์ผู้ที่มีความสามารถและทักษะทางการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2558 ผลของการประชุมสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ คือ จะมีการกำหนดวิสัยทัศน์ของคณะใหม่ วางทิศทางการพัฒนาคณะสู่ความเป็นเกษตรในเมือง ทั้งทางด้าน การเรียนการสอนและการวิจัย การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างความร่วมมือกับองค์กรและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ซึ่งคณะจะจัดทำมาตรการ/วิธีการ/โครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีต่อไป

## คณะกรรมการ KM จัดเสวนา “งานวิจัย ง่ายนิดเดียว”



คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “งานวิจัย ง่ายนิดเดียว ใคร ๆ ก็ทำได้” ให้แก่ข้าราชการ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการทำวิจัยจากงานประจำ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้อง A207 อาคารเจ้าคุณทหาร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สงคราม ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประธานคณะกรรมการดำเนินการด้านบริหารความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ว่า “คณะเทคโนโลยีการเกษตร ถือเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรม **อ่านต่อหน้า 2**

## แสดงความยินดีคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร



เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยนางสำเนา ภัทธรัตนันท์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ และนางพัชรี เกิดชุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิริโรดม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

## งานวิจัย ภัยชนิดเดียว ต่อจากหน้า 1

Routine to Research (R2R) การวิจัยจากงานประจำ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการชุมชนนักปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการและคณะยังมีบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่ประสบความสำเร็จจากการนำงานประจำมาพัฒนาสู่งานวิจัยหลายท่านที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เข้ารับการอบรม”

คุณจรงค์ศักดิ์ พุ่มนวน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการขั้นสูง หนึ่งในวิทยากรกล่าวถึงหลักการทำวิจัยว่า “หัวใจของงานวิจัย คือ ผู้ทำวิจัยต้องมีจิตใจรักในองค์กร ต้องการแก้ไขปัญหาในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า” จากนั้นคุณพัชรนันท์ ธนะพลับเจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่หลักสูตรสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย (Success Story Telling) เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาคุณภาพงานธุรการโดยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษางานจัดซื้อ-จัดจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง” โดยกล่าวว่าแรงผลักดันที่ทำให้คิดทำงานวิจัยเกิดจากประสบปัญหาจากการจัดซื้อ-จัดจ้างของหลักสูตรสัตวศาสตร์ ในรอบปีจะมีการจัดซื้อ-จัดจ้างกว่า 200 รายการ เดิมใช้กระดาษพิมพ์และถ่ายเอกสาร 1,230 แผ่น จัดเก็บเข้าแฟ้มตามกลุ่มงานได้ 5-10 แฟ้ม หากต้องการค้นเรื่องย้อนหลังต้องค้นเอกสารตามหมวดหมู่ที่จัดไว้และหากต้องการสรุปยอดเงินต้องคำนวณด้วยมือทุกรายการ เมื่อนำระบบสารสนเทศมาช่วยจัดเก็บเอกสารสามารถสืบค้นเอกสารย้อนหลังได้รวดเร็ว และยังสรุปค่าใช้จ่ายรวมเป็นแผนกหรือแยกเป็นรายบุคคลได้อย่างรวดเร็ว จากผลการวิจัยพบว่าการนำระบบสารสนเทศมาใช้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้อย่างดี เป็นการประหยัดและเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงาน และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอีกด้วย



# เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ ครั้งที่ 2



คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่นักศึกษาของคณะที่เลือกโปรแกรมสหกิจศึกษา จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ ห้อง A 201 อาคารเจ้าคุณทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรต่างๆ การพูด การแต่งกาย เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และความสัมพันธระหว่างบุคคล โดยวิทยากรจากบริษัท ซีพี เบทาโกร ฯลฯ

## ประชุมส่วนสนับสนุนวิชาการ



เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวเนนา ภัทรรัตนันท์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงานของบุคลากร แต่ละหน่วยงาน และพิจารณาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง รวมทั้งชี้แจงนโยบายของคณะที่ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งชี้แจงนโยบายการบริหารงานของสถาบัน เช่น หลักเกณฑ์ในการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง



องค์กรใหม่ เป็นต้น จากนั้นบุคลากรที่ได้ผ่านการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาหรือดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ที่ประชุม ประกอบด้วย 1. นายจรงค์ศักดิ์ พุ่มนวน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการชั้นสูง นำเสนอบทสรุปจากการประชุม เรื่อง ความปลอดภัยจากการใช้และการจัดเก็บสารเคมีทางการเกษตร และการสัมมนาวิชาการ 11<sup>th</sup> IWCSPP 2014 2. นางพัชรี เกิดชุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชี นางพัชรนันท์ ธนะพลับเจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายชัชฌพงษ์ ป้อมงาม นักวิชาการศึกษา นายอภิสิทธิ์ แสนหล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอประสบการณ์และบทสรุปจากการเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจำปี 2557

# ประสบการณ์นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

นางสาวพัชรณัฐ เกียรติธนาพรดา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3  
ฝึกงานที่ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

ในการฝึกงานในครั้งนี้ข้าพเจ้ารวมถึงเพื่อนอีก 7 คน ได้ไปฝึกงานที่ College of Aquaculture and Fisheries ซึ่งอยู่ใน Can Tho University ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีและเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก รวมไปถึงได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอีกด้วย คณะอาจารย์และเพื่อนๆ College of Aquaculture and Fisheries ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นการเรียน กิจกรรมในแต่ละวัน และการใช้ชีวิตอยู่ที่เวียดนาม ในระหว่างที่ข้าพเจ้าใช้ชีวิตฝึกงานอยู่ที่เวียดนามนั้นข้าพเจ้าได้ฝึกปฏิบัติหลายอย่าง เช่น การอนุบาลปลาช่อน การอนุบาลปูทะเล การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การปฏิบัติการทางโลหิตศาสตร์ตัวน้ำ การเข้าเรียนร่วมกับคนเวียดนามเช่น วิชาวิทยาศาสตร์ทางน้ำ วิชาภูมิวิทยา วิชาสัตววิทยา ที่สอนโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาก อีกทั้งคนเวียดนามสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีมากทำให้เราสามารถเรียนรู้และฝึกภาษาอังกฤษไปในเวลาเดียวกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกันคือการทำอาหารไทยซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย สุดท้ายการไปฝึกงานในครั้งนี้รู้สึกประทับใจในทุกๆ อย่างที่เวียดนาม ประทับใจในความมีน้ำใจของเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะอาจารย์ เพื่อนๆ และทุกๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกงานครั้งนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ดีๆ และมีบรรยากาศที่ดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้



นางสาวฉันทิกา ลพเมฆ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปีที่ 3  
ฝึกงานที่ Can Tho University ประเทศเวียดนาม



ภาพนี้เป็นภาพที่ประทับใจที่สุดเนื่องจากภาพนี้คือเพื่อนคนแรกในเวียดนามของฉันทิกา เป็นเพื่อนร่วมชั้นแรกที่ได้เรียนในประเทศเวียดนาม โดยภาพนี้เป็นภาพที่เพื่อนพาไปกินแหม่มเมืองที่แถวบริเวณมหาวิทยาลัย แล้วไปต่อที่อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ การนั่งซ้อนของมอเตอร์ไซด์ของที่นี่จะแตกต่างจากประเทศไทย เนื่องจากปริมาณมอเตอร์ไซด์ในเวียดนามเยอะมาก คนทุกคนจะขับเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถส่วนใหญ่ในเวียดนามจะเป็นเป็นเกียร์อัตโนมัติ การจราจรของเวียดนามคับคั่งมากและบริเวณตามแยกไฟแดงจะไม่ค่อยมีไฟสัญญาณเหมือนประเทศไทย ในประเทศเวียดนามใช้แตรบ่อยมากทำให้บนท้องถนนมีเสียงแตรตลอดเวลา การไปฝึกงานที่ประเทศเวียดนามเป็นทั้งประสบการณ์ที่ดีและโอกาสที่ดีเช่นกัน เพราะได้ทั้งมิตรภาพต่างแดนและความรู้ที่แตกต่างจากประเทศไทย ภาพนี้จึงเป็นภาพที่ประทับใจที่สุดในการไปฝึกงาน

**ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า**  
ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติ บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สงคราม  
กองบรรณาธิการ : นางสาววิไล บันปีตานุสรณ์ นายศพล เป็ลี่ยประเสริฐ  
ข่าว/ภาพ : นางสาววิไล บันปีตานุสรณ์ โทรศัพท์ : 02-326-4080-90 ต่อ 7137, 7007 e-mail : kpwilai@kmitl.ac.th  
พิมพ์ที่ : งานเอกสารการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง